

Brambles

นโยบายवादด้วยภาษีของ

Brambles Limited

แก้ไข: 1 มกราคม 2563

เวอร์ชัน 2.0

บทนำ

จรรยาบรรณของ Brambles มีกรอบการทำงานด้านจริยธรรมและกฎหมายสำหรับพนักงานทุกคน นโยบายว่าด้วยภาษีของเราสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ในหลักจรรยาบรรณและใช้กับธุรกิจทั้งหมดของ Brambles

Brambles มุ่งมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายทางภาษีและมุ่งมั่นที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและโปร่งใสกับหน่วยงานด้านภาษี โดยทั่วไปกฎหมายทางภาษีมักมีความซับซ้อน และ Brambles

ต้องการปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวโดยชำระภาษีตามจำนวนที่ถูกต้องในเขตพื้นที่นั้นๆ พร้อมให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และเรียกร้องการเยียวยาหรือสิ่งจูงใจ ถ้ามี เราสนับสนุนการชำระภาษีและกระบวนการต่างๆ ของบริษัทให้มีความโปร่งใส เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือต่อสาธารณชนและได้นำเอาหลักความโปร่งใสด้านภาษีด้วยความสมัครใจของคณะจัดเก็บภาษีของออสเตรเลียมาปรับใช้

เราจะชำระภาษีเงินได้ของบริษัท ภาษีศุลกากร ภาษีจากการจ้างงาน และภาษีอื่นๆ นอกจากนี้เรายังจัดเก็บและชำระภาษีพนักงาน ตลอดจนภาษีโดยทางอ้อมแบบอื่นๆ เช่น ภาษีจากการขาย และ VAT ภาษีที่เราชำระและจัดเก็บได้จากส่วนสำคัญของทำธุรกิจจะชำระแก่ประเทศที่เราดำเนินธุรกิจ

ความมุ่งมั่นของเราได้รับการสนับสนุนโดยหลักการดังต่อไปนี้:

1. การจัดการความเสี่ยงทางภาษีและกรอบการทำงานด้านการกำกับดูแล

เราจะปฏิบัติตามกรอบการจัดการความเสี่ยงของ Brambles ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการควบคุมภายในของเรา เราจะค้นหา ประเมิน จัดการความเสี่ยงทางภาษี และทำหน้าที่อย่างเหมาะสม เรามีมาตรการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยงดังต่อไปนี้:

- ความเสี่ยงในการปฏิบัติการและการทำธุรกรรม เช่น ความเสี่ยงจากการพิจารณาที่ไม่มากเพียงพอด้านภาษี ความเชี่ยวชาญ และการตัดสินใจในการทำธุรกรรมทางธุรกิจ ตลอดจนการใช้หรือบริหารจัดการความเสี่ยงสำคัญที่ไม่ดีพอ รวมถึงการจัดทำเอกสารที่ไม่เพียงพอเพื่อสนับสนุนจุดยืน การควบคุมหลักๆ จะรวมถึงการลงชื่อตามขอบเขตของงานที่มีภาษีกลุ่มสอดคล้องกับกรอบการอนุมัติ
- ความเสี่ยงในการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ เช่น ความเสี่ยงจากการส่งคืนภาษีล่าช้าหรือไม่ถูกต้อง การควบคุมหลักๆ จะรวมถึงการคอยติดตามตรวจสอบฐานข้อมูลส่วนกลางเกี่ยวกับการยื่นแบบชำระภาษี และการใช้บริษัททำบัญชีจากภายนอกเพื่อเตรียมหรือตรวจสอบแบบชำระภาษีดังกล่าว
- ความเสี่ยงของการทำบัญชีภาษีอากร เช่น ความเสี่ยงจากข้อมูลทางการเงินสำคัญอันเป็นเท็จตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานการทำบัญชีที่เกี่ยวข้อง การควบคุมหลักๆ จะรวมถึงการให้คำแนะนำทางบัญชีแก่ผู้จัดเตรียมงบการเงิน ตลอดจนตรวจสอบและลงชื่อยอดภาษีที่สำคัญตามกลุ่มภาษี
- ความเสี่ยงจากภายนอกและการจัดการ เช่น ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายใหม่และการจัดการสมการภาษี การควบคุมหลักๆ จะรวมถึงการตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการวางระบบ ดูแลรักษา และใช้นโยบายและกระบวนการที่เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอทั่วโลก และแน่ใจว่าทีมภาษีทั่วโลกมีทักษะและประสบการณ์ในการวางแผนคิดอย่างเหมาะสม

ปัญหาและความเสี่ยงต่างๆ เกี่ยวกับภาษีที่สำคัญ (หากพบ) จะถูกรายงานไปยังคณะกรรมการการตรวจสอบของ Brambles และคณะกรรมการของ Brambles

2. จัดระดับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการชำระภาษีของ Brambles ที่สามารถยอมรับได้

การจัดการอย่างมีประสิทธิภาพกับความเสี่ยง รวมถึงความเสี่ยงด้านภาษี ถือเป็นสิ่งสำคัญต่อการเติบโตอย่างต่อเนื่องและความสำเร็จของ Brambles เราบริหารจัดการกับความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการทางธุรกิจของเรา Brambles ได้มีการออกแบบและวางระบบควบคุมและกระบวนการจัดการความเสี่ยงแบบภายใน รวมถึงระบบต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงด้านภาษี และระบบเหล่านี้จะถูกตรวจสอบโดยกรรมการ

กระบวนการต่างๆ สำหรับการกำกับดูแลแบบภายในจะมีผลกระทบต่อระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ โดย:

- การค้นหา การวิเคราะห์ และการจัดลำดับปัญหาความเสี่ยง ตลอดจนเรื่องของภาษีอย่างสม่ำเสมอ โดยใช้วิธีการทั่วไป
- จัดความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ของเราเกี่ยวกับปัญหาด้านภาษีให้เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องพิจารณาในการตัดสินใจของเรา และ
- สำหรับธุรกรรมที่ต้องมีกระบวนการอนุมัติซึ่งเกี่ยวข้องกับระดับความเสี่ยงและมีผลลัพธ์ที่มีสาระสำคัญจะต้องได้รับการอนุมัติจากฝ่ายบริหารอาวุโสหรือคณะกรรมการ

เราเชื่อมั่นในกฎหมายทางภาษีที่เกี่ยวข้องและพยายามลดความเสี่ยงของความน่าสงสัยหรือการขัดแย้ง สำหรับธุรกรรมต่างๆ ที่มีความสำคัญนั้นเราจะหาความเชื่อมั่น เช่น โดยวิธีการขอคำแนะนำจากภายนอกหรือความเห็นด้านกฎหมายหรือข้อตกลงกับหน่วยงานทางภาษีในกรณีที่กฎหมายไม่ชัดเจนหรือมีความซับซ้อน

3. กลยุทธ์และการวางแผนทางภาษี

จรรยาบรรณของ Brambles

ระบุไว้ว่าควรดำเนินธุรกิจทั้งหมดให้สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบข้อบังคับในประเทศที่ธุรกิจตั้งอยู่ กลยุทธ์และการวางแผนทางภาษีของเราจะสนับสนุนกลยุทธ์ทางธุรกิจของเราและสะท้อนถึงกิจกรรมเชิงพาณิชย์และเศรษฐกิจผู้ถือหุ้นในกลุ่มบริษัท Brambles จะมีส่วนเกี่ยวข้องตามกระบวนการอนุมัติที่เกี่ยวข้องกับระดับความเสี่ยงและสาระสำคัญของผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้แน่ใจว่าธุรกรรมต่างๆ เป็นสิ่งที่ยอมรับได้ รวมทั้งคณะกรรมการ, CEO, CFO ของ Brambles และงานทางด้านการค้า กฎหมาย การเงิน และการบัญชี

เราทำธุรกรรมกับบริษัทต่างๆ ตามธรรมเนียมปกติและสอดคล้องกับแนวทางกำหนดรายการค้าภายในของ OECD

Brambles จะไม่เสียภาษีโดยใช้ข้อตกลงที่ไม่เป็นจริง หรือเขตปลอดภาษีที่ไม่มีวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ

4. แนวคิดต่อหน่วยงานทางภาษี

เราพยายามสร้างและคงความสัมพันธ์กับภาครัฐและหน่วยงานด้านการคลังอย่างสร้างสรรค์และอยู่บนความเชื่อมั่นและเคารพซึ่งกันและกัน Brambles ปฏิบัติตามกฎหมายทางภาษีในแต่ละประเทศ แต่หากมีความไม่ถูกต้องเกิดขึ้น ข้อมูลเหล่านี้จะถูกเปิดเผยต่อหน่วยงานจัดเก็บภาษีด้วยความเต็มใจ

เราทำงานร่วมกับหน่วยงานด้านการคลังทุกโอกาสที่เป็นไปได้ เพื่อแก้ไขปัญหาข้อโต้แย้งและเพื่อให้เป็นไปตามความเห็นพ้องและความเชื่อมั่นที่มีตอนแรก

หากเกิดข้อโต้แย้งที่สำคัญและเราไม่ได้รับความเห็นพ้องจากหน่วยงานทางภาษีและเชื่อในความถูกต้องของบริษัท เราจะเตรียมพร้อมสำหรับการดำเนินคดี

เราทำงานร่วมกับภาครัฐและหน่วยงานของภาครัฐเพื่อพัฒนากฎหมายทางภาษีและการบริหารจัดการทั้งโดยตรงหรือผ่านสมาคมทางการค้าและสมาคมอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน ตามความเหมาะสม

แนวคิดของเรามีหลักฐาน เช่น ระดับความเสี่ยงที่ต่ำจากกรมสรรพากรออสเตรเลียและสำนักสรรพากรและศุลกากร

5. บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ

ตารางด้านล่างนี้เป็นภาพรวมบทบาทและหน้าที่รับผิดชอบสำหรับการจัดการความเสี่ยงภายในในกลุ่มบริษัท Brambles:

บทบาท	หน้าที่รับผิดชอบ
-------	------------------

<p>คณะกรรมการ Brambles</p>	<p>คณะกรรมการ Brambles Ltd. มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดและกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท ตลอดจนระบบการควบคุมภายใน และการอนุมัตินโยบายด้านภาษี</p>
<p>คณะกรรมการตรวจสอบ</p>	<p>คณะกรรมการตรวจสอบจะคอยช่วยคณะกรรมการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลหน้าที่รับผิดชอบ ตลอดจนประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่สำคัญของกลุ่มบริษัท และความเสี่ยงทางด้านภาษี</p>
<p>หัวหน้าฝ่ายการเงิน (CFO)</p>	<p>CFO มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการบริหารจัดการความเสี่ยงทางการเงินของ Brambles รวมถึงความเสี่ยงด้านภาษี และการรายงานความเสี่ยงเหล่านี้ให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการของ Brambles รับทราบ</p>
<p>รองประธานกลุ่มบริษัท ฝ่ายจัดเก็บภาษี (Group VP Tax)</p>	<p>Group VP Tax มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการออกแบบนโยบายด้านภาษีและกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง ตลอดจนแน่ใจว่ากระบวนการต่างๆ มีความเหมาะสม บำรุงรักษาระบบควบคุม และให้การสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญ</p>
<p>รองประธานประจำภูมิภาค ฝ่ายจัดเก็บภาษี (Regional VP's Tax)</p>	<p>Regional VP's Tax และทีมงานมีหน้าที่รับผิดชอบเพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับนโยบายด้านภาษีในระดับภูมิภาค บำรุงรักษากรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านภาษี และให้การสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญไปจนถึงหน่วยธุรกิจในระดับภูมิภาค</p>
<p>ผู้ควบคุมการเงินระดับ ภูมิภาค</p>	<p>ผู้ควบคุมการเงินระดับภูมิภาคมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นและนโยบาย ด้านภาษีในระดับคณะ ตั้งแต่กระบวนการทำธุรกรรมจนถึงการรายงาน ตลอดจนการจัดทำเอกสารและเงินคืนด้านภาษี ด้วยการสนับสนุนจากผู้ให้คำแนะนำจากภายนอกและ Regional VP Tax ตามความเหมาะสม</p>

6. ข้อกำหนดทางกฎหมายของสหราชอาณาจักร

เอกสารฉบับนี้เผยแพร่ตามวรรค 16(2) ตาราง 19 ในกฎหมายการเงินปี 2016 สำหรับปีงบประมาณสิ้นสุดวันที่
30 มิถุนายน 2019

7. การอนุมัติของคณะกรรมการ

นโยบายนี้ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารวันที่ 27 มิถุนายน 2019